



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ เดลินิวส์	<b>กัญชา</b> -เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. กล่าวว่า ได้รับการท้วงติงว่าการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดค่อนข้างล่าช้า จึงมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยการแยกข้อกำหนดบางส่วนออกมาดำเนินการเพื่อความรวดเร็ว โดยเสนอให้คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ในเรื่องกัญชา -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม และประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ยินดีสนับสนุนให้ใช้ ม.44 เพื่อปลดล็อก เพราะหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกรงว่าหากปล่อยให้ไปเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอาจไม่ทันในสภาสมัยนี้ -เสนอข่าว นายศิรินทรธยา ลิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงกรณีสื่อออนไลน์เรียกร้องให้ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องตีมีดหนึ่งในต่างประเทศสนใจพัฒนาเครื่องตีมีดกัญชาเพื่อสุขภาพ ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับพืชเสพติด เห็นว่าควรกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต่อไป ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงสันตนาการ แต่เปิดช่องให้ขออนุญาตศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยสธ.ได้ออกกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอพร้อมเหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่ออย. เพื่อเสนอความเห็นต่อรมว.สธ.พิจารณาอนุญาตต่อไป
ไทยรัฐ	<b>ใช้พื้นที่ สธ. แก้ปัญหารถติด</b> -เสนอข่าว พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า บช.น. ได้ร่วมกับตำรวจจราจรนนทบุรี สำรวจเส้นทางลัดเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในย่าน ถ.งามวงศ์วาน พบว่า พื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ กับนนทบุรี มีเส้นทางและซอยลัดหลายจุด เช่น เส้นทางภายใน ก.สาธารณสุข สามารถเลี่ยงแยกแควาย โดยเข้าด้านประตู 1 ถ.ติวานนท์ ออกประตู 5 เข้าซอยดวงมณี เพื่อขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน โดยช่วงเช้า จะเปิดเวลา 05.30-09.00 น. ช่วงเย็น 15.00-18.00 น. ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่าน คาดจะสามารถระบายรถได้ประมาณ 2,700 คัน/วัน
สยามรัฐ ไทยรัฐ	<b>แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 ก.ย. เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพธุรกิจ ทีวีช่องNBT	<b>รพ.สต.ติดดาว</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบประกาศนียบัตรและเข็มยกย่องแก่รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประจำปี 2561 และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับมาตรฐานรพ.สต. ให้เป็นรพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว เพื่อดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีรพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี แล้วทั้งสิ้น 4,987 แห่ง ตั้งเป้าหมายครบ 9,806 แห่ง ในปี 2564
มติชน	<b>สาเหตุสุนัขกัดเด็กเล็ก</b> -เสนอข่าว นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงพฤติกรรมของสุนัขที่ทำร้ายเด็ก ว่า สุนัขเลี้ยงในอดีตจัดเป็นกลุ่มสัตว์ป่า มีการรวมตัวกันเป็นฝูงและมีพฤติกรรมไล่ล่าเมื่อรวมกลุ่มกัน สุนัขเหล่านี้จะมีพฤติกรรมไล่ล่าและทำร้ายเหยื่อที่อ่อนแอกว่า ยังมีพฤติกรรมมองหน้าจิ้งจอกสุนัข ยังเป็นการช่วยทำทนายให้เกิดความก้าวร้าว การหันหลังวิ่งหนียิ่งปลุกสัญชาตญาณนักล่า หากเด็กล้มเปรียบเสมือนเหยื่อสุนัขจะวิ่งตามประกบและจับทันที แนะนำเด็กให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขที่รวมตัวกันเป็นฝูง อย่าจ้องตา อย่าหันหลังวิ่งหนี ให้เดินเลี่ยงในลักษณะตั้งฉาก

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ ย่าน จ.นนทบุรี พบมีการจัดซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีกรมโฆษณาตราสินค้ามอมเมาเยาวชน ซึ่งเข้าข่ายการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงประสานผู้รับผิดชอบในการให้เข้าสถานที่และได้รับความร่วมมือทำการรื้อถอนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทันที</p>
เดลินิวส์	<p><b>กทม.สำรวจนกพิราบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ลงพื้นที่วัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย สำรวจพบมีนกพิราบประมาณ 250 ตัว และดักจับได้ประมาณ 47 ตัว เพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจ 10 ตัว คาดว่าจะได้ผลการตรวจภายใน 1 สัปดาห์ และในวันที่ 21 ก.ย. จะลงพื้นที่วัดบุคคโล เขตธนบุรี ต่อไป</p>
มติชน	<p><b>เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ เห็นชอบในหลักการข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า 2.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ปี โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี และ 3.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ปี โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี โดยมอบให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนไปศึกษาและเร่งจัดทำข้อมูลเสนอกรม.ภายในเดือน ต.ค. เพื่อให้ทันประกาศใช้ได้ในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังเหลืออีก 149,180 คน มอบหมายให้ พม. ร่วมกับ มท. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ</p>
เว็บไซต์Nation TV ไทยรัฐออนไลน์	<p><b>ยากันยุงเรนเจอร์สเก่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนัท ธนาภิรุณ ประธานบริษัท ธนัทกร อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สเก่า พร้อมกับ นายอภิรมย์ ธีระเดช ทนายความ เข้าแจ้งความที่ สภ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อเอาผิดผู้บริหาร ออย. ผู้บริหารโทรทัศน์ช่องหนึ่ง และผู้ดูแลเว็บไซต์และเพจสำนักข่าวต่างๆ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวกล่าวหาว่า ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สเก่า มีสารปนเปื้อนอันตรายคือ MEPEFLUTHRIN ซึ่งเป็นสารที่อย.ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน และยังไม่เคยประเมินความปลอดภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้สารดังกล่าว ทำให้บริษัทเสียหาย ส่งผลให้ทางตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เกิดความสับสน</p> <p>โดย ออย.เคยยื่นเอกสารและแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อปี 2558 ต่อมาทางตำรวจและอัยการสั่งไม่ฟ้อง และผลคดีสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมาแต่ผู้บริหารของออย.ยังให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ในทำนองว่าจะมีการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งที่ "เรนเจอร์สเก่า" ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์	<p><b>โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง</b></p> <p>-เสนอจดหมายจากประชาชนใช้ชื่อ ผู้บริโภค ระบุว่า ได้ติดตามข่าวของออย.เรื่องอาหารเสริมผิดกฎหมาย แอบอ้างสวมเลข ออย. หรือโฆษณาสรรพคุณเกินจริง จึงอยากแจ้งเบาะแสว่าพบการลักลอบนำเข้าวิตามินและอาหารเสริมเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ชื่อดังต่าง ๆ โดยที่ไม่มีเลข ออย. รวมทั้งโฆษณาเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ และมีคำถามว่า กรมศุลกากร ปล่อยให้วิตามินและอาหารเสริมไม่ได้ขึ้นทะเบียน และไม่มีเลข ออย. ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร, ออย.จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร, กรมสรรพากร มีแนวทางแก้ไขเรื่องสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่มีการเสียภาษีซื้อขายหรือไม่ และสคบ.จะตรวจตราหรือแก้ไขปัญหายังไง</p> <p>เจ้าของคอลัมน์ ให้ความเห็นว่า รัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งรัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระเบียบ ตรวจสอบ ว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาข้อกฎหมายเหมาะสมหรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>